

CÁC GIẢI PHÁP TUYÊN TRUYỀN NHẪM PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG KHU VỰC MIỀN NÚI VIỆT NAM

Đỗ Hữu Trường*
Mai Thị Bích Ngọc**
Nguyễn Huy Hoàng***

Tóm tắt:

Sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu, phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn bằng phiếu hỏi lựa chọn được 04 giải pháp tuyên truyền để phát triển phong trào TDTT quần chúng tại khu vực miền núi Việt Nam. Xây dựng nội dung cụ thể cho từng giải pháp.

Từ Khóa: TDTT quần chúng, giải pháp tuyên truyền, miền núi Việt Nam.

Propaganda solutions to develop the mass sport movement in the mountainous regions of Vietnam

Summary:

The topic has employed the method of synthesizing documents, direct interviews and questionnaire interviews, and selected 04 propaganda solutions to develop the mass sport movement in mountainous areas of Vietnam, developed specific content for each solution.

Keywords: mass sports, propaganda solutions, mountainous areas of Vietnam.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Vận động thể dục thể thao (TDTT) là một biện pháp hiệu quả để tăng cường lực lượng sản xuất và lực lượng quốc phòng của nước nhà, đó chính là quan điểm của Đảng ta về phát triển sự nghiệp TDTT Việt Nam, trong đó phát triển TDTT quần chúng các vùng miền núi, dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn đang được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc.

Đặc điểm chung của khu vực miền núi là nơi có rất đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế - xã hội kém phát triển, có đặc điểm dân tộc và văn hóa đặc trưng. Với nhiều người dân miền núi, nhận thức về việc tập luyện TDTT để duy trì và nâng cao sức khỏe còn rất hạn chế. Đề nâng cao nhận thức của người dân về tập luyện TDTT nhằm duy trì và nâng cao sức khỏe,

góp phần phát triển phong trào tập luyện TDTT cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi Việt Nam, việc áp dụng các giải pháp tuyên truyền phù hợp là vấn đề cần thiết, cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp phỏng vấn và phương pháp toán học thống kê.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

1. Lựa chọn các giải pháp tuyên truyền nhằm phát triển phong trào tập luyện TDTT quần chúng ở miền núi

Để lựa chọn được các giải pháp tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả trong phát triển phong trào tập luyện TDTT quần chúng ở miền núi, trước hết, thông qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các cán bộ quản lý,

*PGS.TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

**TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

***ThS, Học viện An ninh Nhân dân

cán bộ phát triển phong trào TDTT, chúng tôi lựa chọn được 04 giải pháp.

Để lựa chọn được các giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo tính khách quan và tính khả thi chúng tôi tiến hành phỏng vấn 27 chuyên gia quản lý TDTT, các cán bộ quản lý TDTT tại các tỉnh miền núi, huyện miền núi bằng phiếu hỏi. Kết quả lựa chọn được 04 giải pháp phù hợp gồm:

Giải pháp 1: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện TDTT.

Giải pháp 2: Đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu và hướng dẫn tập luyện các môn thể thao.

Giải pháp 3: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tập luyện TDTT, giữ gìn, phát triển các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc.

Giải pháp 4: Tuyên truyền, vận động động các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trên địa bàn đầu tư phát triển TDTT.

2. Xây dựng nội dung giải pháp tuyên truyền nhằm phát triển phong trào tập luyện TDTT quần chúng ở miền núi

Giải pháp 1: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện TDTT

Mục đích: Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện TDTT, làm nền tảng để thay đổi hành vi, hướng người dân tới việc tập luyện TDTT vì sức khỏe.

Nội dung:

- Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động TDTT; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác phát triển sự nghiệp TDTT.

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, truyền thông về vai trò, tác dụng của TDTT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, phát huy mặt tích cực của dư luận xã hội trong việc tuyên truyền, quảng bá các giá trị xã hội của TDTT.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức thông tin về TDTT, phục vụ có hiệu quả việc tìm kiếm, khai thác, chia sẻ và phổ biến thông tin về TDTT giữa cơ quan quản lý nhà nước với các

cơ quan, tổ chức, địa phương và các cá nhân trong xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển TDTT trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển TDTT đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh cũng như duy trì và nâng cao sức khỏe người dân.

- Phổ biến các kiến thức, quy định hiện hành của hệ thống pháp luật trong nước và quốc tế; tạo sự nhận thức, hiểu biết đầy đủ và thống nhất cho toàn bộ cán bộ trong ngành, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các đối tượng có liên quan, nâng cao tính tích cực, chủ động của mỗi cá nhân trong quá trình tham gia vào sự nghiệp phát triển TDTT cho các tỉnh miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT của Đảng, Nhà nước, để các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các đơn vị công lập, ngoài công lập và nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ, thực hiện có hiệu quả về công tác này.

- Xây dựng hệ thống tổ chức thông tin tuyên truyền thuộc Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Trường năng khiếu thể thao tỉnh, như: Phòng Thông tin tuyên truyền, Phòng Công tác chính trị... với chức năng tìm kiếm, khai thác, phổ biến những thông tin trong các lĩnh vực hoạt động TDTT, về tầm quan trọng của TDTT với sức khỏe, giúp người dân tiếp cận thông tin đa dạng, tạo hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền.

- Đầu tư xây dựng phòng truyền thống TDTT thuộc Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh. Xây dựng tủ sách, tư liệu TDTT thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt nhất các thông tin về TDTT.

- Xây dựng hệ thống liên kết thông tin với các đài truyền hình, đài phát thanh, tạp chí, báo chí và cơ quan thông tin đại chúng khác, đặc biệt chú trọng tới hệ thống loa phát thanh tại các khu dân cư, thôn, bản, các vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện tuyên truyền tốt nhất tới người dân.

- Tích cực lồng ghép hoạt động TDTT với

cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với các lễ hội truyền thống của các địa phương; qua đó đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng, tác dụng của tập luyện TDTT.

Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện giải pháp:

Đánh giá thông qua số lượng, tần suất các hoạt động tuyên truyền và hiệu quả tuyên truyền đạt được tác động tới nhận thức người dân về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT.

Giải pháp 2. Đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu và hướng dẫn tập luyện các môn thể thao

Mục đích: Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tiếp cận với các môn thể thao và biết cách tập luyện các môn thể thao, xóa bỏ nỗi sợ hãi ban đầu vì chưa biết chơi các môn thể thao, làm cho người dân bước đầu yêu thích và tham gia tập luyện.

Nội dung:

- Phổ biến các tài liệu giới thiệu môn thể thao, đặc biệt là các môn thể thao dân tộc và các trò chơi vận động dân gian gắn với các lễ hội truyền thống tại địa phương.

- Tuyên truyền, giới thiệu về các môn thể thao được tổ chức tại các lễ hội truyền thống, tại các giải thể thao dân tộc, Hội thi thể thao các dân tộc; động viên khuyến khích người dân tham gia tập luyện.

- Xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn tập luyện các môn thể thao, đặc biệt chú trọng tới các môn thể thao dân tộc, các trò chơi vận động dân gian và các môn thể thao truyền thống của địa phương.

- Cung cấp luật thi đấu các môn thể thao.

- Đưa nội dung tuyên truyền giới thiệu các môn thể thao.

- Thành lập thêm nhiều điểm, nhóm, câu lạc bộ tập luyện các môn thể thao có sự hướng dẫn của các cá nhân tích cực, hướng dẫn miễn phí cho người dân tham gia tập luyện với mục đích phát triển phong trào.

- Có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân có nhu cầu tham gia tập luyện TDTT tới các điểm, nhóm, câu lạc bộ tập luyện để được hướng dẫn về kỹ thuật, luật thi đấu các môn thể thao, tạo điều kiện cho người dân tiếp xúc với các môn thể thao yêu thích.

Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện giải pháp:

Đánh giá thông qua số lượng, tần suất các hoạt động tuyên truyền và hiệu quả tuyên truyền đạt được tác động tới nhận thức người dân về vai trò, tác dụng, nội dung, hình thức tập luyện các môn thể thao.

Giải pháp 3. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tập luyện TDTT, giữ gìn, phát triển các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc

Mục đích: Tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia tập luyện các môn thể thao nói chung, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian... thu hút, động viên người dân tham gia tập luyện TDTT để giữ gìn, tăng cường sức khỏe; nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam; tạo môi trường sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội...

Nội dung:

- Sử dụng các lực lượng tại chỗ như các tổ chức chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu chiến binh), các tổ chức xã hội (Hội Người cao tuổi...), già làng, trưởng bản, những người yêu thích và tích cực trong phong trào TDTT... để tuyên truyền thu hút người dân tham gia tập luyện TDTT.

- Gắn việc tuyên truyền về TDTT và thu hút người dân tham gia tập luyện TDTT với các lễ hội truyền thống của các địa phương, làm cho người dân yêu thích và tham gia tập luyện các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Tuyên truyền cho người dân hiểu được ý nghĩa của các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc gắn với phong tục, tập quán của người dân và gắn với việc phát triển toàn diện cơ thể con người.

- Tích cực tuyên truyền về việc giữ gìn các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan bằng hệ thống pano, áp phích, tranh ảnh; tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, đài phát thanh, truyền hình công cộng gắn với các lễ hội truyền thống, các sự kiện chính trị - văn hóa...

- Gắn tuyên truyền về phát triển thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian trong các giờ học GDTC của học sinh trong trường học các cấp.

Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện giải pháp:

Đánh giá thông qua số lượng, tần suất các hoạt động tuyên truyền và hiệu quả tuyên truyền đạt được tác động tới nhận thức người dân về ý nghĩa, vai trò, tác dụng, nội dung và hình thức tập luyện các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc.

Giải pháp 4. Tuyên truyền, vận động động các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trên địa bàn đầu tư phát triển TDTT

Mục đích: Đa dạng hóa các nguồn lực cho phát triển TDTT quần chúng ở miền núi, khắc phục điểm yếu về thiếu nguồn lực (nhân lực, trí lực, tài lực, vật lực) cho phát triển TDTT quần chúng tại khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

Nội dung:

- Tuyên truyền tới các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, vận động các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động phát triển TDTT quần chúng ở khu vực miền núi như: Các hoạt động tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của tập luyện TDTT; sáng tạo các trang thiết bị tập luyện TDTT đơn giản, có thể sử dụng đại trà, có hiệu quả cao trong việc phát triển thể chất, duy trì và bảo vệ sức khỏe người dân miền núi và dân tộc thiểu số; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia tập luyện TDTT, đặc biệt là các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian trong các lễ hội truyền thống tại các địa phương.

- Tuyên truyền thu hút các thành phần kinh tế trên địa bàn các tỉnh miền núi và vùng dân tộc thiểu số tham gia đầu tư sân bãi, cơ sở vật chất, các công trình thể thao đơn giản, tổ chức các hoạt động TDTT gắn với các lễ hội truyền thống của các địa phương, phát huy giữ gìn và phát triển các trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống...

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền gắn với việc quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa dân tộc của các địa phương, kết hợp với các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ và đầu tư phát triển TDTT trên địa bàn các tỉnh miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện giải pháp:

Đánh giá thông qua số lượng, tần suất các hoạt động tuyên truyền và hiệu quả tuyên truyền đạt được tác động tới nhận thức và mức độ tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tài trợ và đầu tư phát triển TDTT ở địa phương.

KẾT LUẬN

1. Quá trình nghiên cứu lựa chọn được 04 giải pháp tuyên truyền nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng khu vực miền núi Việt Nam.

2. Quá trình nghiên cứu đã xây dựng nội dung chi tiết từng giải pháp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Kim Anh (2013), “Nghiên cứu phát triển TDTT quần chúng xã, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc”, *Luận án tiến sĩ giáo dục học*, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

2. Trần Kim Cương (2009), “Nghiên cứu những giải pháp phát triển các loại hình CLB TDTT cơ sở trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Ninh Bình”, *Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục*, Viện khoa học TDTT, Hà Nội.

3. Phạm Tuấn Hiệp (2012), “Duy trì và phát triển loại hình tập luyện thể dục thể thao dựa vào phúc lợi xã hội ở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bắc Ninh”, *Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục*, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

4. Đặng Quốc Nam (2006), “Nghiên cứu các giải pháp xã hội hóa nhằm khai thác tiềm năng để phát triển TDTT quần chúng ở Tp Đà Nẵng”, *Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục*, Viện Khoa học TDTT, Hà Nội.

5. Lê Anh Thơ (2008), *Phát triển TDTT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*, Nxb TDTT, Hà Nội.

(Bài nộp ngày 22/7/2020, Phản biện ngày 10/8/2020, duyệt in ngày 21/8/2020)

Chịu trách nhiệm chính: Mai Thị Bích Ngọc
Email: maingoctdt@gmail.com)